



แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประจำปีการศึกษา 2566

คำนำ

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี 2561 – 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่าการให้บริการวิชาการแก่สังคมถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของวิทยาลัยในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการกับมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

แผนการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้จัดทำแผนการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีจุดมุ่งหมายในการบริการวิชาการแก่สาธารณชนทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชนและสังคม ซึ่งวิทยาลัยได้ทำการสำรวจความต้องการจากชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นกลุ่มประชาชนที่มีสำมะโนประชากรอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ประชากรในชุมชนมีความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนขอเสนอแนะจากผลการประเมินความสำเร็จของแผนบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 มาเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานบริการวิชาการของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก (Core value)

ค่านิยมหลักที่ยึดถือใช้กันมาในองค์กรเป็นค่านิยมที่ใช้กันมานานอาจกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร และเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรมีดังนี้

M	Morality	สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
H	Hospitality	มากมายไมตรี จิตอาสา
S	Scholar	พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C	Culture	สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ (Identity)

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึงผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและเจตนารมณ์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “คนดีของท้องถิ่น” นิยาม “คนดีของท้องถิ่น” คือบุคคลที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะ 4 ด้านจากการสอบถามอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 410 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละด้านได้ ข้อสรุปดังนี้

1) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการวิชาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

1.1 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารหรือใช้โต้ตอบกับผู้อื่นได้

1.2 มีความกระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 1.3 สามารถนำความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปปฏิบัติได้

2) มีคุณธรรมจริยธรรมท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่เป็นแบบอย่างของท้องถิ่นตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

2.1 มีความเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือและตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน

2.2 มีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการให้และการรับอย่างมีเหตุผลและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

2.3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

2.4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น

2.5 มีความตระหนักและรู้ตัวเองอยู่เสมอสามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งไม่ดีได้

3) มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก

3.1 มีความรักหวงแหนชื่นชมภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึงความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งในของมหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยคือ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

เป้าหมาย

มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งทั้งระดับกลุ่มองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและสร้างนักวิจัย ให้สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ และนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
2. สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
3. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้แก่นักศึกษา ชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการถ่ายทอดความรู้และงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
2. เพื่อปลูกฝังกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการให้กับชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
3. เพื่อนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ต่อการบูรณาการการเรียนการสอนแก่นักศึกษา การวิจัย ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. แผนการดำเนินงานบริการวิชาการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
5. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไม่ร้อยละร้อยละ 75

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจการรับรู้การบริการวิชาการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อสำรวจถึงความต้องการรับบริการวิชาการจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อนำผลการสำรวจมาพัฒนาการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

**รายละเอียดแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566**

ตารางที่ 1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ปางหมูโมเดล ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	นายกิตติ เขียวทอง	100,000
2	โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่ม ชาติพันธุ์ม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์	150,000
3	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน)	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	63,000
4	โครงการสร้างวิถีชีวิตใหม่ให้ผู้สูงวัยในการจัดการ สุขภาพ	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.พัชรี วงศ์ผืน	120,000
5	โครงการรู้เท่าทันพืช “กัญ” กระเทียมสมุนไพร ไทยสุขภาพสบายชีวี	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค	120,000

6	โครงการพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปางหมูโมเดล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล	100,000
7	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตามแบบ "เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม" พื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	น.ส.กวิณิดา ภมรภักดีภูมิ	100,000
8	โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์งาเพื่อสุขภาพ) ในพื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	นายศรายุทธ เงามคำ	100,000
9	โครงการพัฒนาร้านค้าออนไลน์และทักษะด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.สัญญา พันธุ์แพง	120,000
10	โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชินี ข้าของแผ่นดิน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	80,000
11	โครงการเสริมสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พื้นที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.รักคุณ ปัญญาธำไกร	120,000

12	โครงการกลยุทธ์การบริหารเครือข่ายสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในพื้นที่ตำบลปางหมู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร	120,000
13	โครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนของโรงเรียนพื้นที่ ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนท์ศิลป์	120,000
14	โครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาพื้นที่ห่างไกลตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.ปรภัทร คงศรี	150,000
15	โครงการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการ	1 ภาคการศึกษา	หลักสูตร	-
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดสีเขียว	1 ภาคการศึกษา	หลักสูตร	-
17	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ภาคการศึกษา	หลักสูตร	18,200
18	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเกมส์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ภาคการศึกษา	หลักสูตร	7,000
19	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566		100000

	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ฐานวิถี ชีวิตใหม่ (New Normal)			
20	โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ	100,000
21	การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ความรู้เรื่องสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการในวัยเรียน และการ เมินสุขภาพเบื้องต้น	1 ภาคการศึกษา	หลักสูตร	-

แผนการใช้ประโยชน์การบริการวิชาการ ประจำปี 2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ / กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ประเภทโครงการ		แผนการใช้ประโยชน์/ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
	พื้นที่	เป้าหมายโครงการ	บริการชุมชน	บูรณาการกับการเรียนการสอน	
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ปางหมูโมเดล ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตำบลปางหมู	-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ -จำนวนผลิตภัณฑ์	✓		-ชุมชนได้รับองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการสร้างรายได้ -ชุมชน โรงเรียน และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	✓		-ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า -การบริการองค์ความรู้สู่ชุมชน -ชุมชนและมหาวิทยาลัย นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์

<p>โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)</p>	<p>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</p>	<p>-ระดับเจตคติของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการ > 3.51 -ความพึงพอใจ > 3.51 -กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้</p>		<p>✓</p>	<p>1.อาจารย์ นักศึกษา นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน 2. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของเด็กได้อย่างถูกต้อง 3 .อาจารย์ นำความรู้จากกิจกรรมมาประยุกต์ปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้</p>
<p>โครงการพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปางหมุโมเดล จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>	<p>ตุลาคม 65 - กันยายน 2566</p>	<p>อ.อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล</p>	<p>100,000</p>		<p>-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ป่วย และผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นตามหลักโภชนาการ -การสร้างตำรับอาหารท้องถิ่นที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน -การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน</p>
<p>โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์งาเพื่อสุขภาพ) ในพื้นที่ตำบลปางหมุ</p>	<p>ตุลาคม 65 - กันยายน 2566</p>	<p>นายศรายุทธ เภาคำ</p>	<p>100,000</p>		

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน					
โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต วิศวกรสังคม คนของพระราชินี ของแผ่นดิน	ตุลาคม 65 - กันยายน 2566	วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	✓		-อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วม บริการองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อฝึกการ เป็นวิศวกรสังคมในการบริการชุมชน -นักศึกษาได้ฝึกลงพื้นที่และ ปฏิบัติงาน กิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้ ฝึกจิตสำนึก การรักบริการ และการ บริการวิชาการชุมชน
โครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาพื้นที่ ห่างไกล ตำบลเมืองแปง อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน	-สื่อนวัตกรรมฝึก การอ่านออก เสียง ภาษาอังกฤษ 6 ชั้น -จำนวน ครูผู้สอนและ บุคลากรของ โรงเรียน ผู้เข้าร่วม โครงการ	✓		-การถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างสื่อ สำหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษ -นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน การสร้างสื่อและการบริการวิชาการ -ครูและโรงเรียนได้รับองค์ความรู้จาก การถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปต่อยอด และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอน

		-ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ >3.51			
โครงการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนา ความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันสาขาวิชาการจัดการ	วิทยาลัย แม่ฮ่องสอน	-จำนวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	✓		-การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางอาชีพให้ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน -พัฒนาอาชีพให้ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบัน
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ภาค การศึกษา	หลักสูตร		✓	-นักศึกษาทุกหลักสูตรได้รับการ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการวัดระดับ ภาษาอังกฤษที่เพิ่มสูงขึ้น
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเกมส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอ เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ภาค การศึกษา	หลักสูตร	✓		-นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมีส่วน ร่วมในการส่งเสริมและบริการองค์ ความรู้ภาษาอังกฤษกับโรงเรียนใน ชุมชนปางหมู
โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	วัดปางหมู	-วัดเป้าหมาย สำหรับพัฒนา ศักยภาพ	✓		-วัดเป้าหมายได้รับการพัฒนาการ สื่อสารภาษาอังกฤษโดยการได้รับการ พัฒนาและสร้างบ้านสองภาษาเพื่อ สื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด

		-สื่อ/ป้ายสำหรับ พัฒนา ภาษาอังกฤษ			
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ความรู้ เรื่องสุขภาพ สุขอนามัย และ โภชนาการในวัยเรียน และการเฝ้า สุขภาพเบื้องต้น	โรงเรียนบ้าน ปางหมู	-ผู้เข้าร่วม กิจกรรม -การบริการองค์ ความรู้		✓	-ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการที่โรงเรียนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยนำนักศึกษาที่เรียนใน รายวิชานี้ลงไปให้มีการตรวจสุขภาพ เบื้องต้น ความรู้เรื่องสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการในวัยเรียน และการเฝ้าสุขภาพเบื้องต้น

